

Số: 73 /PTTH-TCKHTV

Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2015

V/v trả lời ý kiến cử tri
tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1195/UBND-KTTH, ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII. Với nội dung:

“Cử tri xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân theo dõi, vì chương trình hiện nay quảng cáo, giải trí còn nhiều, nhiều chuyên mục chưa thiết thực đối với người dân, bản tin thời sự còn nghèo nàn”

Trước hết, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng tiếp thu và cảm ơn ý kiến của cử tri xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng cũng như cử tri toàn tỉnh đã quan tâm đến sự phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam xin được thông tin và giải trình như sau:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân tỉnh Hà Nam; hiện tại Đài có 3 tờ báo: Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình) và Báo mạng (Trang thông tin điện tử tổng hợp).

* **Chương trình truyền hình:** Thực hiện sản xuất và phát sóng bằng hệ thống server tự động theo khung chương trình khép kín 24/24h; đã hòa sóng Truyền hình Hà Nam vào mạng Truyền hình Cấp SCTV (Saigonturist) toàn quốc; hệ thống Truyền hình vệ tinh DTH của VTV và AVG; hệ thống My TV toàn quốc. Đang tích cực chuẩn bị phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Hà Nam trên vệ tinh vinasat II; mở rộng sóng theo chương trình hợp tác đã được tỉnh phê duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động. Tiếp tục kết nối để đưa tín hiệu sóng Hà Nam vào hạ tầng Cấp VTV, Cấp Hà Nội, Cấp thành phố Hồ Chí Minh...Đài quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình với nội dung ngày càng phong phú, bổ ích, hấp dẫn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền, nhu cầu tiếp nhận thông tin và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

* **Chương trình Phát thanh:** Đài thực hiện phát và tiếp phát sóng từ 18-20h/ngày. Nội dung, chất lượng chương trình từng bước được đổi mới nâng cao

theo hướng chuyên sâu, phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc các hoạt động trên các lĩnh vực, của các ngành, các địa phương trong tỉnh. Chương trình chủ yếu là phát thẳng và phát trực tiếp. Nhiều năm nay sóng phát thanh Hà Nam đã hòa vào hệ thống VOV toàn quốc.

* **Trang thông tin điện tử (báo mạng) hoạt động 24/24h**, thường xuyên cập nhật những tin, bài, ảnh mang tính thời sự trong ngày và đã kết nối trực tuyến online, offline chương trình truyền hình Hà Nam trên hệ thống mạng và OTT trên điện thoại di động với tên truy cập **hanamtv.vn hoặc hanamtv.org.vn**. Quý vị và nhân dân có thể xem chương trình Truyền hình Hà Nam liên tục trên mạng và trên điện thoại; đồng thời xem lại được 15 đến 20 chương trình thời sự các ngày trước đó, góp phần tốt cho việc chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh, theo dõi của nhân dân.

Hằng năm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PTTH Hà Nam đã thông tin, tuyên truyền tương đối toàn diện, hiệu quả, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam về các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hoá, an ninh - quốc phòng của các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tăng các chuyên mục, chuyên đề chuyên sâu thiết thực với cuộc sống; các chương trình văn nghệ, giải trí, thể thao, phim truyện được quan tâm chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đài cố gắng khắc phục những khó khăn về con người, trang thiết bị kỹ thuật và kinh phí để tổ chức sản xuất, phát sóng phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu tiếp nhận thông tin cũng như hưởng thụ văn hoá của nhân dân; thực hiện đúng chức năng và tôn chỉ mục của cơ quan báo chí, không để xảy ra sai sót về chính trị trên sóng.

* **Về chương trình thời sự của Đài:**

Chương trình thời sự của Đài PTTH Hà Nam hiện tại được phát vào 5 thời điểm mang tính cập nhật: Sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Riêng chương trình thời sự tối được cải tiến, điều chỉnh khung giờ phát sóng từ 19h45 sau Bản tin thời sự, thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam và phát liền các chương trình chuyên đề, chuyên mục đến 20h30' trong đó có: An ninh Hà Nam; Quốc phòng địa phương; Biển đảo Việt Nam; Vấn đề hôm nay; Dân hỏi, cán bộ trả lời; Xây dựng nông thôn mới; Đảng trong cuộc sống; An toàn giao thông; Nhân rộng yêu thương; Hương sắc Hà Nam; Lãng kính TV; Những miền quê yêu dấu; Gương người tốt, việc tốt... Sau đó là chương trình giải trí và phim truyện, chương trình thể thao, thông tin kinh tế...

Tiếp tục đổi mới chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã giảm tin hội họp, tăng tin thực tế và tăng các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật nhà nông. Đài cũng đã cải tiến đưa tin hội họp thành cụm tin, hoặc tin theo chuyên đề và

vấn đề ngắn mang tính tổng hợp. Ưu tiên tin tức sự kiện (không xếp tin theo cấp bậc). Hiện nay, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được Đài lồng ghép trong các chương trình thời sự và các chuyên mục như: Vấn đề hôm nay, Dân hỏi cán bộ trả lời, An ninh Hà Nam, Quốc phòng toàn dân, An toàn giao thông...Đài đã xây dựng kế hoạch đề ra một chuyên mục riêng về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu hơn, cũng như các mục: Kêu gọi, xúc tiến đầu tư, hội nhập, phát triển; chuyên mục “Lăng kính ngày mới”...

*** Về quảng cáo nhiều:**

- Thực tế địa bàn Hà Nam hẹp nằm liền kề với Hà Nội, kinh tế trong vùng chưa phát triển mạnh. Nhu cầu thông tin quảng cáo của các doanh nghiệp là rất thấp; thời lượng quảng cáo trên sóng của Đài là rất ít và cũng thấp hơn so với quy định về thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Đài không đưa quảng cáo chèn vào trong chương trình thời sự địa phương cũng các chương trình giải trí.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu của thời kỳ số hóa, mở cửa và hội nhập, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đang thực hiện lộ trình số hóa, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; xây dựng, quảng bá hình ảnh Hà Nam tới bè bạn trong nước và quốc tế.

Một lần nữa Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng. Đài kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và nhân dân toàn tỉnh để Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam hoàn thiện đổi mới nâng cao chất lượng và phát triển, phục vụ ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu tiếp nhận thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKHTV.



Trịnh Ngân Liên